



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๖ มูลค่าข่าว ๑๗๕,๑๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# เดินหน้าชน สั่งสอนให้เข็ด

**ดู** เหมือนจะเป็นทางออกหนึ่งที่ทางรัฐบาลควรจะได้รับฟังอย่างยิ่งกับสิ่งที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เสนอหาทางออกลดความตึงเครียด บรรเทาความรู้สึกของประชาชนหลายภาคส่วนที่รับไม่ได้กับการเร่งออกกฎหมายเหมาเช่า

ในการพบปะกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับฝ่ายรัฐบาล โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกฯ เข้าร่วมประชุมเมื่อไม่กี่วันก่อน

แม้เมื่อเช็กชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะพบว่าสิ่งต่างรอบมกเกือบทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารตัวจริงอาจยังซบซึ้งหมองใจหรือไม่สะทกที่จะมาร่วม

มีหลายข้อเสนอที่น่าฟังน่าสนใจ โดยเฉพาะการชี้ให้เห็นถึงการคืนชนของรัฐบาลที่จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กลับเป็นการเรียกแขกออกมารุมกินโต๊ะกันทั่วประเทศ

อาจารย์หลายท่านพูดในทำนองคล้ายกันคือให้รัฐบาลออกมขอโทษประชาชนอย่างเป็นทางการ หรือรวมทั้ง 310 ส.ส.ที่เสนอยกมือโหวตผ่านร่างเหมาเช่า

บางท่านให้ออกเป็นมติ ครม.เลย จะได้ดูศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น จะไม่มีการหยิบร่างกฎหมายเช่นนี้ขึ้นมาถกยกมือกันในสภาอีก

อาจารย์ธีรชนันท์ พุคยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอให้รัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมลงสัตยาบันในกระดาดแผ่นเดียวกัน ให้โบกมือลาเหมาเช่าไปได้เลย ซึ่งก็ได้รับการสนองตอบ เมื่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับชาติไทยพัฒนา ชาติพัฒนา และพลังชล พร้อมกับแกนนำพรรคทั้ง 4 ได้ลงสัตยาบันเป็นสัญญาประชาคมตามในทันที

นับเป็นการเสนอแนะจากครูบาอาจารย์ที่มีความหวังดีเพียวๆ ไม่มีการเมืองมาผสม

ที่นับว่าน่าฟังและน่าสนใจ ในงานเดียวกัน อาจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว ไม่ได้เอาไม้เรียวมาหวดกันใคร แต่เอาใจของครูมาบอก กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจนรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแทบจะป่นปี้ว่า "เรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ รัฐบาลไม่ควรออกมาอธิบายอีกว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการอย่างไร ควรให้ ส.ส.ทั้ง 310 คน ที่โหวตให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านวาระ 2 และ 3 แสดงความรับผิดชอบออกมาขอโทษ"

อาจารย์เฉลิมชัยพูดต่ออีกว่า คนที่ออกมาขอโทษถือว่าเป็นคนมีเกียรติ เพราะการขอโทษถือว่าเป็นคนมีเกียรติ และการขอโทษทำยากมากกว่าการดื้อแพ่ง ให้เป็นบรรทัดฐานทางการเมืองใหม่ ต่อไปคนทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ

ฟังอย่างนี้ ส.ส.แทนที่จะกราบขอโทษประชาชนเพียงอย่างเดียว ควรจะมากกราบขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ก่อนด้วยซ้ำ เหมือนการเคาะสติให้กลับคืนมา

โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัย พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยว่า "ไม่สามารถไปสั่งการอาจารย์หรือนุคกลางในมหาวิทยาลัยให้ออกมาเรียกร้องหรือหยุดต่อต้านได้ อธิการบดีมีหน้าที่อย่างเดียว คือเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นครูเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่ถูกต้อง"

เพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไป อะไรที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องของการเมือง บางครั้งก็ต้องแก้ด้วยการเมืองต่อไป แม้ว่าจะไม่มีทางจบอย่างสวยงามเหมือนที่เห็นและเป็นอยู่

ส่วนอะไรที่รัฐบาลทำผิดพลาดไปโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ไม่ว่าจะพรรคฝ่ายไหนก็ตาม คงต้องฟังให้มากขึ้นเป็นเท่าตัว อย่าได้เอาประชาชนมาเป็นต้นเหตุทำมาหากินกับความเป็นอาชีพนักการเมืองอีก

สำหรับ 15 ล้านเสียงสวรรค์ที่เคยอ้างนักหนาว่าได้รับการเลือกตั้งมาอย่างถูกต้อง แต่เมื่อกระทำบางอย่างไม่สนใจคนเหล่านี้

ก็ตีเหมือนกัน นอกจากครั้งนี้จะต้องเชิญอาจารย์มาสั่งมาสอนกันแล้ว หากการเลือกตั้งครั้งนี้ คงต้องให้ประชาชนสั่งสอนให้เข็ดเสียบ้าง จะได้ว่า ใครลมคมวันที่จะดูแลมากกว่ากัน

**เสกสรรค์ กิตติพิวีสิน**

